

HMPRO – เขาก็ต้องมีเล่นเกมด้วยสิ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... แล้ว “เขา” เนี่ย หมายถึงใคร จริงๆ ไม่ต้องกล่าวก็คงจะพอรู้แน่ครับว่า คือใคร

จากปริมาณการซื้อขายวันวาน ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงท้ายๆ ตลาด แม้ว่าเปิดภาคบ่ายมา ก็เริ่มเห็นแนวบ้าง ทั้งๆ ที่ช่วงเช้าๆ ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้น... แต่จบสิ้นวัน ทุกท่านก็ตั้งคำถามกันต่างๆ นาๆ นั่นแหละ ซึ่งจริงๆ ก็ น่าจะรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยว่า เขาจะต้องทำอะไรยังไง... เองง่ายๆ กับคำว่า “ปรับพอร์ต” ก็ต้องเข้าใจ ให้ได้แล้วว่า กลยุทธ์ที่ต้องใช้ คืออะไรบ้าง ไม่ได้ซื้อทางเดียวแน่ๆ ละ ไซ้ใหม่ละ... แล้วถ้ารวมไปกับพวกตาม พวกเก็งด้วยแล้วละก็ ไม่ต้องแปลกใจหรือกว่าทำไมมันถึงได้มากมายขนาดนั้น ไม่รู้นะ อันนี้ เหนือเมฆเขียน ในชั่วโมงที่ยังไม่มีรายงานการซื้อขายออกมา คงไม่ต้องกล่าวอะไรระมัดระวังว่าใครหนักซื้อใครหนักขาย... แต่มี บางท่านก็จะถามว่า ก็ทั้งวัน ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำอะไร แต่แนวไม่เห็นจะมี ไม่เห็นจะออก แล้วมาจะมา ทำในช่วงปิดตลาด หรือ ช่วง Call Market เนี่ยนะ... ระหว่างนั้น มีข่าวการเมือง หรือ ข่าวอะไรเข้ามาหรือไม่ ถึงทำให้แรงซื้อมันเข้ามาอย่างนั้น... เรื่องนี้ หรือ การเมืองที่จะทำให้แรงซื้อเข้ามาแบบนี้ แสดงว่า จะต้องมีคนรู้งานในช่วงนั้นพอดีมากกว่า ถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ แต่เท่าที่ดู แล้ว หุ้นใหญ่บางตัว ถูกขายทิ้งด้วยนะ แปลว่า ยังคงเป็นเรื่องของเขา ที่เฝ้าปรับพอร์ตมาทั้งวันนั่นแหละ... แล้วทั้งหมด ทุกคนรู้หมด รู้กันมาก่อน แล้วเขาจะต้องทำอะไรกับ “เกมราคาในกระดาน” ง่ายๆ ผมอยากซื้อของแพงใหม่ (ถ้าจะซื้อ) หรือ ผมอยากขายของถูกใหม่ (ถ้าจะขาย)... เกมตั้งราคา เกมกดราคา มันต้องมีไว้สิ แล้วค่อยเหมาท้ายๆ อีกที

ดูตามเกม... จริงๆ ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่อยู่ในเกมของเขาที่จะซื้อ ก็เห็นได้ไม่ยากเลยด้วยว่า

มีการกดราคาไว้ไม่ยอมให้ผ่าน 17.0 แปลว่า ยอมรับได้ที่ราคา แถวๆ 16.6-16.9 (มีกตลงถึง 16.6)

แนวรับ : ... 17.0-16.7 ถ้ามี ก็ยังเก็บได้ ต่ำกว่า 16.5 เลิกถือ

เป้าหมาย : ... 20.0-20.5 หรือ ถ้าตามรูปขอบ MA มีลูน 23-24

Price Chart...(HMPRO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HMPRO... รูปแบบของสัญญาณแบบนี้ ก็เป็นสัญญาณเดิมๆ ที่เราเคยเอามาว่ากันไปแล้วนะ อาจจะไม่ต้องกล่าวอะไรมากมาย... ว่าถึงเกมราคา ที่ว่า มีกตๆ ราคาไว้ ซึ่งถ้าจะซื้อขนาดนั้น จะขายมากดทำไม ก็อย่างว่าแหละครับ ซองสองซอง ถ้าจำนวนหุ้นมากๆ มันก็เป็นยอดเงินมากมายอยู่นะ ... เขามีเวลากด ก็ต้องทำให้เห็นว่า วันนี้ ราคาคงไม่ไปไหน แล้วมีการ กระแทกแรงๆ แบบโยนหมดช่องให้เห็นด้วยเนี่ย ใครๆ ก็ไม่กล้าไล่ราคา ให้เขาไปซื้อแพงๆ หรือ ไล่ๆ ไป อาจ จะโดนขายมาต่ำๆ ก็ได้... ต่างคนต่างจ้อง สุดท้ายแล้ว ก็ไปรวมเอาที่ ราคา 17.0 ซ้ำมีที่ราคา Last ไป 2 ช่อง ...ตัวอื่นๆ ก็ทำนองเดียวกัน มันเป็นเกม ที่เขาต้องมี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน